

DIỄN VĂN KHAI MẠC KỶ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH KHÓA VI

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Trong không khí của những ngày tháng 7 tri ân, cùng với nhân dân cả nước, đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vừa tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người có công với nước đã không tiếc máu xương giành lại độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT- XH 6 tháng cuối năm và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Thay mặt Thường trực HDND tỉnh tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu khách mời đã đến dự họp. Xin gửi đến các đồng chí, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cư tri và nhân dân trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước chưa ổn định, nhất là các lĩnh vực tài chính, tín dụng, sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thu chi cán đối ngân sách, khả năng phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế chậm và chưa bền vững đã tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HDND tỉnh đề ra cho năm 2013.

Tuy nhiên, với quyết tâm vượt qua khó khăn và bằng nhiều biện pháp tích cực của cả hệ thống chính trị, sự điều hành của Ủy ban nhân dân, các cấp, các ngành trong tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và của doanh nghiệp nền kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012 cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 7% so với cùng kỳ năm 2012 (KH cao năm 8,5-9%). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 3.961 tỷ đồng (KH cao năm là 8.300 - 8.400 tỷ đồng), tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2012. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 752,79 tỷ đồng (KH 1.710 tỷ đồng), đạt 44% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện: 1.966,047 tỷ đồng, đạt 41% dự toán và bằng 125% so với cùng kỳ năm 2012. Cải cách hành chính có nhiều

chuyên biến; An sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2013 vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch thấp, sản lượng lương thực giảm 4,6%, tạo việc làm mới giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2012. Chi phí đầu vào cao, sức mua giảm, đầu tư công tiếp tục giảm làm cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng vỡ nợ, đình đốn sản xuất. Đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; Tình hình lao động, việc làm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, trật tự an toàn xã hội vẫn còn nhiều bức xúc; Lòng tin của nhân dân đối với ngành y tế bị giám sát, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đang đặt ra nhiều thách thức, mặc dù việc đầu tư cơ sở vật chất và giá dịch vụ không ngừng tăng lên; Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của nhân dân còn nhiều bất cập.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, bên cạnh việc xem xét Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, phân tích bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong thời gian còn lại của năm 2013 HĐND sẽ xem xét: Báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân, Báo cáo công tác điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị; Xem xét Báo cáo công tác của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; xem xét và Phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2012 của 07 huyện thí điểm không tổ chức HĐND huyện; Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khoá VI đến nay.

Bên cạnh các nội dung theo Luật định, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét các đề án: Mở rộng thị trấn Bến Quan huyện Vĩnh Linh; Đề án về đầu tư tu bổ, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. HĐND cũng dành thời gian xem xét, thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của HĐND tỉnh về giám sát công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Tại kỳ họp này HĐND có nhiệm vụ lấy phiếu tín nhiệm những người do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn, đây là một nội dung quan trọng chế hóa các quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện chức năng giám sát của đại biểu HĐND đối với những người do HĐND bầu ra trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, là một căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ và là động lực chính trị để các vị giữ chức vụ do HĐND bầu thường xuyên rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Vì vậy việc lấy phiếu phải được tiến hành thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng không lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm để vận động hoặc có hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến bản chất và mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm và kết quả của kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI quyết định nhiều nội dung quan trọng, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với UBND tỉnh, chuẩn bị và gửi tài liệu sớm đến các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời để các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh chỉ nghe trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; và nội dung cốt lõi một số đề án trình kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm cung cấp những thông tin cơ bản đến đại biểu và cử tri trong tỉnh. Đồng thời, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trong quá trình thảo luận nếu có vấn đề gì cần làm rõ ý kiến chất vấn của các đại biểu, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung giải trình trong phiên họp toàn thể tại hội trường.

Để kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho kỳ họp. Đồng thời đề nghị HĐND tỉnh cho phép Thường trực HĐND tỉnh điều hành linh hoạt nhằm tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả và hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI. Một lần nữa chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!